

Market Update : รอบบ่ายมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงสั้น



แนวรับ		แนวต้าน	
1634	1620	1647	1656

SET INDEX ดัชนีลงมาและกรอบล่างของกรอบ Sideway ในช่วงบริเวณ 1640-1660 จุด ดังนั้นรอบบ่ายมีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับ เพราะถ้าหากหลุดกรอบล่างนี้ (1640 จุด) จะทำให้ภาพดูไม่ดี

S50H19 อ่อนตัวลงมาและแนวรับ 1085 จุด มีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับ เพื่อปิด Gap ที่บริเวณ 1092 จุด เป็นต้นแรก

กลยุทธ์ S50H19

- พอร์ตเปิด Long ต้นทุน 1088 จุด ถีรอกทำกำไรเป้าหมาย 1097 จุด **ตัดขาดทุน** กรณีขึ้นผ่าน 1084 จุด

แนวรับ		แนวต้าน	
1085	1075	1092	1079

Mid-Day Trading



แนวรับ 12 **แนวต้าน** 12.70/13 **Stop loss** 11.80

SYNEX : ราคาอ่อนตัวลงมาและแนวรับเส้น Uptrend line มีโอกาสที่จะได้เห็นการเกิด Technical Rebound เกิดขึ้น



แนวรับ 1.93 **แนวต้าน** 2.00 **Stop loss** 1.89

ECL : ราคาอยู่ในรอบการ Breakout ขึ้นทำ High ใหม่ โมเมตัมแข็งแกร่ง มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อ

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และหรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำทวีเคาระห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน